



## ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2559

### 5 ปี แห่งความสำเร็จกับ “เชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ส่งเสริมการออม แก่ 50 ชุมชนนครฯ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) พร้อมพันธมิตรภาครัฐและชุมชน จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ในโอกาสดำเนินโครงการฯ ครบรอบ 5 ปี ณ โรงแรมราวดี จังหวัด นครศรีธรรมราช พร้อมส่งมอบผลงานความสำเร็จของโครงการให้แก่ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ ดำเนินงานต่อไป

โครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวินัยทางการเงินทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือน ทั้ง อาชีพหลักและอาชีพรอง สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน เพื่อนำความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาชุมชนต่อไป และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งจัดทำใน 50 หมู่บ้าน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

**นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เชฟรอนประเทศไทย** ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เป็นแกนหลัก สำคัญของโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เป็นโครงการที่เริ่มจากการมีส่วนร่วมและความต้องการของ ชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่มาตั้งแต่ระยะการวางแผนโครงการฯ และได้รับคำแนะนำด้าน การพัฒนาศักยภาพของชุมชน การพัฒนาทักษะ และการบริหารจัดการ จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานร่วมกับชุมชนทั้ง 50 หมู่บ้าน ได้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จนสามารถจัดตั้งเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริมการออมให้คนในชุมชน และการให้ความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ปัจจุบันนี้เครือข่ายธนาคารพัฒนา หมู่บ้านทั้ง 50 หมู่บ้าน มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,220 คน มีเงินออมรวมกว่า 30 ล้านบาท และมีเงินกองทุนหมุนเวียนกว่า 58 ล้านบาท นับเป็นความ ภาคภูมิใจของเชฟรอนที่มีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี เชฟรอนและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นและกับชุมชน เพื่อเสริมความ เชี่ยวชาญและทักษะต่างๆ ให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพ อาทิ การเกษตร การประมง สินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการ รวมกลุ่ม เพื่อริเริ่มและพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจ

ด้านนายวิชาส โลहितกุล ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กล่าวว่า “ระบบสังคมสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสด้วยการมอบทรัพย์สินหรือเงินทอง ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและมักจะไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การมอบความรู้และการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชน หรือการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและหลุดพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริง การจัดทำโครงการนี้ คือ การสร้างพันธมิตรที่ีระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน โดยมีกระบวนการที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ซึ่ง PDA ได้บริหารจัดการระบบนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี พัฒนามาแล้วในเชิงลึกกว่า 400 หมู่บ้าน เป็นที่สนใจและยอมรับจากประเทศต่างๆ ว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยโครงการนี้ได้ช่วยสานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 50 หมู่บ้าน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาค้นให้มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการ จนสามารถขับเคลื่อนได้เองอย่างเข้มแข็ง”

นายदनัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทรรคนะว่า “การดำเนินงานร่วมกันของเซฟรอนประเทศไทย กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ใน ‘โครงการเซฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง’ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนของตนเอง ผมขอชื่นชมทุกชุมชน ทุกธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ที่พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งในลักษณะการรวมคน รวมเงิน รวมใจ จนสามารถจับมือร่วมกันเป็นเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยาสหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 50 หมู่บ้าน ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสามารถเป็นที่พึ่งกับสมาชิกเรื่องแหล่งเงินทุนและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทางจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ เป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จเช่นวันนี้ และการส่งมอบโครงการฯ วันนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงว่าโครงการฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยตนเองต่อไปด้วยความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากชุมชน”

“โครงการเซฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ในการศึกษาปัญหา สภาพชุมชน ค้นหาศักยภาพชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุม 50 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอนาตาล และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯทั้งหมดกว่า 78,000 คน โดยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านจะขับเคลื่อนโครงการ ให้เป็นแหล่งทุนที่มั่นคงและเป็นที่ยึดของชุมชนต่อไป